

รายละเอียดประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY)

1. นางสาววิสสุตา จรรย์นาก	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3853
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	- มีประสบการณ์การทำงานในด้านการให้คำแนะนำ และตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลากว่า 36 ปี - เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่ง ธุรกิจผลิตและจำหน่าย ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบการเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	6011
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน	- มีประสบการณ์การทำงานในด้านการให้คำแนะนำ และตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี - เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภททั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจจัดจำหน่าย

3. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	6137
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์การทำงานในด้านการให้คำแนะนำ และตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลากว่า 23 ปี - เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภท รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจขนส่งทางอากาศ เป็นต้น มีความเชี่ยวชาญในเรื่อง การประเมินการควบคุมภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานด้านการตรวจสอบบัญชี รวมถึงการออก Management Letter เพื่อให้คำแนะนำการควบคุมภายใน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีความเป็นอิสระ โดยไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว